

BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

Thực hiện Công văn số 2209/BNV-TH ngày 24/4/2017 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước, UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

Thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước, quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai cho các cấp Hội về nội dung của Nghị định 56/2012/NĐ-CP; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội ở 27/27 huyện, thị xã, thành phố và 635/635 xã, phường, thị trấn tổ chức 716 cuộc với 45.809 lượt người tham dự học tập nội dung của Nghị định.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội LHPN) đã ban hành Hướng dẫn số 141/HD-BTV ngày 16/5/2013 về việc “Hướng dẫn triển khai Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước”; Hướng dẫn số 359/HD-BTV ngày 21/4/2015 của BTV Hội LHPN tỉnh về “Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp bảo đảm cho Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước”; Phối hợp ban hành Quy chế số 01/QCPH/UBND-HLHPN về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa; chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện, chủ động phối hợp với UBND các cấp xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBND và Hội LHPN cùng cấp. Kết quả đến nay hầu hết các huyện, thị, thành Hội và xã, phường, thị trấn đã xây dựng được quy chế phối hợp thực hiện về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân và Hội LHPN.

Công tác giám sát thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP được các cấp hội quan tâm tổ chức thực hiện theo kèm Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các

đoàn thể chính trị - xã hội. Năm 2016, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức 03 cuộc giám sát trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện Điều 4 và điểm a Khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định số 56/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN tham gia quản lý nhà nước tại các huyện Quảng Xương, Cẩm Thủy và thành phố Thanh Hoá. Đồng thời chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội tùy tình hình tại địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát theo quy định.

2. Đánh giá trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp hội tham gia quản lý nhà nước

2.1. Mời Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tham dự các hoạt động có liên quan:

a) Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới theo quy định của pháp luật.

Trong các kỳ họp thường niên, hàng tháng của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, Hội LHPN các cấp đều được mời tham gia với tư cách là thành viên chính thức được thảo luận tại các cuộc họp, hoặc gửi văn bản gửi đến để Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia đóng góp ý kiến, nhất là các văn bản quy định chế độ chính sách với phụ nữ, trẻ em, các văn bản bổ sung, sửa đổi để phù hợp với từng giai đoạn... Từ năm 2013 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tham gia góp ý vào 48 dự thảo văn bản như: góp ý đề cương nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo đề án “Phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020”... và các dự thảo văn bản liên quan đến đời sống, kinh tế, văn hoá xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung các ý kiến tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ đã được các cấp chính quyền đưa vào xem xét và chỉnh sửa, bổ sung kịp thời. Đồng thời các cấp Hội luôn chủ động phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ và công tác phối hợp liên tịch với các ngành trên nhiều lĩnh vực để đem lại hiệu quả cho phong trào chung của địa phương cũng như phong trào của Hội.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật:

Phối hợp với ngành Tư pháp về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016; hàng năm phối hợp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật. Từ năm 2013 đến năm 2015, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho hơn 500 cán bộ, hội viên phụ nữ.

Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh triển khai một số hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và truyền thông thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống tội phạm.

Phối hợp với ngành Công an trong việc thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2002/NQLT về “*Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ*

nạn xã hội” giai đoạn 2012 - 2017 gắn với triển khai cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”. Các cấp Hội luôn chủ động ký kết các chương trình phối hợp, hợp đồng trách nhiệm với các ngành chức năng. Vận động hội viên phụ nữ chủ động quản lý giáo dục con em, chú trọng công tác phát hiện, tố giác tội phạm ngay tại địa bàn. Toàn tỉnh có trên 500.000 hộ gia đình đăng ký thực hiện gia đình không có con em phạm tội và tệ nạn xã hội.

Phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS cho nhóm đối tượng nguy cơ cao, tại những địa bàn khó khăn, yếu kém, ưu tiên tập trung đối tượng hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức khám và xét nghiệm HIV cho hàng ngàn phụ nữ mang thai.

Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động hàng năm. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định Luật ATGT đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ATGT đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật an toàn giao thông, thành lập các mô hình CLB phụ nữ với ATGT, gia đình không có người thân vi phạm pháp luật, mô hình đội mũ bảo hiểm cho trẻ thơ. Đồng thời tập trung chỉ đạo cao điểm tại một số địa phương có tình hình an toàn giao thông phức tạp.

Phối hợp với sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam; xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuyên truyền, vận động giáo dục đạo đức, lối sống, phổ biến và thực hiện tiêu chí về ứng xử trong gia đình góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình. Tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng xây dựng đời sống gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, cán bộ Hội Phụ nữ các cấp, thành viên các mô hình tại cộng đồng. Xây dựng được 1.300 địa chỉ tin cậy tại cơ sở.

Thực hiện tiểu đề án 4 “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số” Hội LHPN tỉnh phối hợp Ban Dân tộc tỉnh thực hiện chương trình vận động phụ nữ dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2016 và tổ chức 04 lớp tập huấn Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật bình đẳng giới, kỹ năng tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống... cho 350 người là đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lang Chánh và trưởng bản, người có uy tín, cán bộ các thôn, bản của các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền như: chỉ đạo xây dựng tủ sách, báo (đạt 95%), tập san Dân tộc miền núi tại 93 xã và 768 chi hội phụ nữ ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã

vùng II được cấp không thu tiền theo Đề án của Chính phủ được Hội phụ nữ cơ sở mở sổ theo dõi chặt chẽ tiếp tục phát huy hiệu quả; Thường xuyên đổi mới, nâng cấp bản tin tuyên truyền của Hội; tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng thời lượng phát sóng, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giới thiệu nhiều mô hình hay, gương phụ nữ điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội, các nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả của Hội...; chủ động phối hợp các ngành biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu đến hội viên, phụ nữ (biên soạn và phát hành 17.900 cuốn thông tin Phụ nữ Thanh Hóa, 800 cuốn “Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa 85 năm xây dựng và trưởng thành”, 1000 cuốn “Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa 5 năm một chặng đường đổi mới và phát triển”, cung cấp 128.466 cuốn Thông tin Phụ nữ Việt Nam (từ 2012 đến nay)... quan tâm, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội, cùng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB, tổ phụ nữ...

b) Tham gia là thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn (Hội đồng, Ủy ban, Ban Chỉ đạo...) liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.

Căn cứ nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội phụ nữ, ở từng địa phương, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp mời Hội phụ nữ cùng cấp tham gia với tư cách là thành viên chính thức của Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban đại diện, Ủy ban thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, các vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em như: Ban VSTBCPN, Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC; Hội đồng TĐ-KT; Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ban chỉ đạo phòng, chống các TNXH; Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội, Dân số - Gia đình và trẻ em, Hội đồng phổ biến và giáo dục pháp luật... Trên cơ sở đó Hội đã chủ động cụ thể hóa sự tham gia quản lý Nhà nước của tổ chức mình thành những quy định, chương trình cụ thể với các cấp các ngành về quyền hạn và trách nhiệm. Đây là cơ sở để các cấp Hội phụ nữ thực hiện chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, thực hiện việc kiểm tra giám sát, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Các cấp Hội đã chủ động, tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, cử tri nữ tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đầy đủ, đúng quy định của pháp luật; tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho 3.278 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp góp nâng tỷ lệ nữ Đại biểu quốc hội khóa XIV đạt 28,75%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 17,89, cấp huyện đạt 25,88%, cấp xã đạt 23,68%; tỷ lệ nữ ủy viên cấp tỉnh đạt 8,57%, cấp huyện đạt 15,5%, cấp xã đạt 18,66%. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn kiến thức về giới, kỹ năng lãnh đạo quản lý cho 1.300 nữ đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới, trong 5 năm qua đã có 16.180 lượt cán bộ Hội được tham gia đào tạo chuyên môn, lý luận, nghiệp vụ công tác Hội. Đến nay 100% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, chủ tịch Hội LHPN cấp huyện; 98,4% cán bộ chuyên trách cấp huyện; 95,8% Chủ tịch Hội LHPN cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định.

Chỉ đạo các cấp Hội tích cực tham gia các cuộc thi do Trung ương và địa

phương phát động: Năm 2013, hưởng ứng cuộc thi “*Tìm hiểu pháp luật về hòa giải cơ sở*” do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, có 266 bài dự thi trong đó có 26 bài đạt giải các loại. Năm 2015, hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 99.930 bài dự thi của Hội viên phụ nữ gửi về ban tổ chức cuộc thi cùng cấp. Trong đó có 01 giải 3 cấp TW; 01 giải nhì, 01 giải khuyến khích cấp tỉnh; 3 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba, 42 giải khuyến khích cấp huyện. Năm 2016, hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng. Kết quả, 100% cán bộ công chức Hội LHPN tỉnh có bài dự thi, trong đó có 01 bài dự thi đạt giải nhì cấp tỉnh.

Tại địa phương, năm 2017 Hội LHPN huyện Bá Thước phối hợp với Dự án phát triển vùng tổ chức Hội thi tìm hiểu về luật “*Phòng chống bạo lực gia đình*” thu hút hơn 100 thí sinh tham gia; Hội LHPN huyện Thọ Xuân phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức triển khai cuộc thi viết “*Tìm hiểu chính sách pháp luật về BHXH, BHYT*”; Hội LHPN thị trấn Quán Lào phối hợp với Phòng Lao động Thương binh - Xã hội huyện Yên Định tổ chức Hội nghị tư vấn cho 60 hội viên, phụ nữ kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ người mại dâm hòa nhập cộng đồng; Hội LHPN huyện Hà Trung tổ chức 01 lớp tập huấn về bình đẳng giới cho 50 hội viên...

c) Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Các cấp Hội phụ nữ được mời đại diện tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát những vấn đề thực hiện của chính quyền các cấp về các chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em như: kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra về vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá; các đơn vị chuẩn xã nghèo của Ban xoá đói giảm nghèo... Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát về thực trạng cán bộ nữ, đề xuất, kiến nghị đưa cán bộ nữ vào cấp uỷ các cấp đảm bảo cơ cấu về số lượng và chất lượng. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh trong quá trình tham gia, đề xuất, bổ sung sửa đổi chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới, chú trọng chính sách việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuổi nghỉ hưu, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, đời sống văn hóa cho công nhân tại các khu công nghiệp, mô hình tập hợp nữ công nhân lao động ở các khu nhà trọ. Phối hợp với các ngành kiểm tra về an toàn lao động, môi trường, an toàn giao thông, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, chế độ chính sách cho người cao tuổi trên địa bàn, vốn vay cho học sinh sinh viên.

2.2. Ủy ban nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ như:

a) Đánh giá việc quan tâm, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện và phương tiện làm việc cho các cấp Hội để triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội, trong những năm qua Hội LHPN các cấp đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND các cấp trong việc bố trí kinh phí, điều kiện, phương tiện làm việc và các chế độ khác

liên quan đến công tác cán bộ nữ.

Hội LHPN tỉnh đã tích cực chủ động phối hợp với chính quyền, các sở ban ngành ký kết các chương trình phối hợp góp phần chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em. Bằng nguồn ngân sách của địa phương, UBND các cấp đã tạo điều kiện để hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho hoạt động của các cấp Hội. Hội LHPN tỉnh được xây dựng mới khu nhà làm việc cao tầng và được trang bị cơ sở vật chất như phòng làm việc, xe ô tô, máy tính, điều hòa, bàn ghế, tủ tài liệu, điện thoại cho các phòng ban. Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc, khối đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và công sở xã giai đoạn 2016-2020. Trong đó kinh phí đầu tư xây dựng khối đoàn thể cấp huyện là 28.900 triệu đồng; kinh phí đầu tư xây dựng mới trụ sở xã là 401.700 triệu đồng.

b) Các hoạt động khác như: gây quỹ hội, tổ chức sản xuất, dịch vụ, hỗ trợ phụ nữ giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến sự tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ phù hợp với luật pháp, chính sách của Nhà nước.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội phụ nữ đẩy mạnh phong trào “*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*”, Hội đã thông qua việc xây dựng “*Tổ phụ nữ tiết kiệm*”, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn, thực hiện uỷ thác với Ngân hàng chính sách xã hội, tranh thủ nguồn vốn quốc gia tạo việc làm do Trung ương Hội với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, sự tài trợ của các tổ chức quốc tế. Tính đến tháng 6/2017, tổng dư nợ các nguồn vốn là 6.955 tỷ 451 triệu đồng, cho hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế. Với nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, các cấp Hội đã góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Công tác dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động hội viên phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế tập thể ngày càng được chú trọng. Từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với ngành nông nghiệp, trung tâm khuyến nông, trung tâm giống cây trồng, chi cục bảo vệ thực vật, chi cục thú y, các hợp tác tổ chức chuyển giao tiên bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi... tổ chức cho 34.982 lao động nữ được học nghề. Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh đã tổ chức 214 lớp sơ cấp nghề kỹ thuật trồng cây lương thực, thực phẩm, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và dịch vụ chăm sóc gia đình cho 6.750 hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Sau học nghề có 80% chị em có việc làm, tự tạo việc làm, có thu nhập ổn định.

Nhằm giúp phụ nữ thay đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang phương thức sản xuất liên kết, tập thể, đem lại hiệu quả kinh tế cao, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình liên kết tập thể do phụ nữ làm chủ; chủ động khảo sát nhu cầu các hộ sản xuất kinh doanh tại địa phương; làm việc với cấp ủy, chính quyền để tạo điều kiện thuận lợi, cùng với Hội phụ nữ tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình kinh tế tập thể trong cán bộ, hội viên; chấm điểm thường thi đua cho các đơn vị; tập trung hỗ trợ các nguồn lực cho mô hình hoạt động có hiệu quả; phối

hợp với Liên minh hợp tác xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn cho hội viên, phụ nữ. Nâng cao vai trò của Hội phụ nữ các cấp là cầu nối liên kết giữa Nhà nước - Nhà nông - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp trong việc hỗ trợ các mô hình hoạt động có hiệu quả. Kết quả, 05 năm qua đã xây dựng 159 mô hình kinh tế tập thể (trong đó có 24 HTX, 135 TLK, THT). Tiếp tục phát huy hiệu quả *gian hàng giới thiệu sản phẩm sau học nghề*, giới thiệu, quảng bá sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng của hội viên, phụ nữ đến với người tiêu dùng.

Nhằm nâng cao chất lượng trong chỉ đạo xây dựng mô hình kinh tế tập thể, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng, bảo vệ thành công Đề tài khoa học “*Xây dựng mô hình Hợp tác xã do nữ làm chủ sản xuất, chế biến và tiêu thụ nắm*” được Hội đồng khoa tỉnh xếp loại xuất sắc và được UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí 620 triệu đồng thực hiện tại 4 xã đại diện cho các vùng miền trong tỉnh. Theo kế hoạch, Đề tài đã tiến hành khảo sát thành viên tham gia HTX; thành lập 4 hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ nắm tại 4 xã Vân Sơn (Triệu Sơn), Đông Hòa (Đông Sơn), Ba Đình (Nga Sơn), Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa); tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ thuật trồng nắm cho 200 thành viên; tổ chức cho các thành viên của HTX thăm quan các mô hình HTX trong và ngoài tỉnh.

Nhìn chung, về kinh phí hoạt động hàng năm UBND các cấp đã cấp kịp thời cho các cấp Hội hoạt động theo Luật ngân sách và theo điều kiện của từng địa phương. Ngoài ra, UBND các cấp đã bố trí kinh phí, hỗ trợ cơ sở vật chất cho Hội phụ nữ các cấp đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả như: hội thi “*Phụ nữ Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới*”; tổ chức liên hoan tiếng hát ru, hát dân ca; Hội thi “*Chi hội trưởng Phụ nữ giỏi*”, Hội thi tuyên truyền viên, Hội thi phụ nữ Thanh Hóa với Vệ sinh an toàn thực phẩm..

3. Đánh giá trách nhiệm của Hội LHPN tham gia quản lý nhà nước

a) Chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới:

- Cấp tỉnh: Thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010 - 2015 được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí 2 tỷ 737 triệu đồng; Đề án “Giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2010 - 2015 được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí 1 tỷ 720 triệu đồng; Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề”, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015 được UBND tỉnh cấp 8 tỷ 760 triệu đồng; Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp giai đoạn 2013 - 2017” được UBND tỉnh phê duyệt 526 triệu đồng và tiếp tục cấp kinh phí triển khai thực hiện giai đoạn 2017- 2021; Dự án “Tăng được tỷ lệ phụ nữ nghèo trong độ tuổi sinh đẻ tiếp cận về chăm sóc SKSS - KHHGD” ở xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, do tổ chức CIDEAL tài trợ với số tiền 71.622.000 đồng trong đó UBND tỉnh hỗ trợ 59.580.000 đồng triển khai thực hiện, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thanh Hóa học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2016-2017 được UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí 4 tỷ 180 triệu đồng, Đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa” được UBND tỉnh phê duyệt 340 triệu đồng; Đề án đào tạo, bồi

duỡng cho cán bộ Hội LHPN 3.625 triệu đồng; mô hình tổ liên kết trồng dâu nuôi tằm, uơm tơ tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa và tổ liên kết sản xuất khoai tây tại xã Định Long, huyện Yên Định, mỗi mô hình trị giá gần 200 triệu đồng...

- Cấp huyện: có 7 đơn vị xây dựng đề tài khoa học, đề xuất chuyên đề, đề án, dự án được UBND cấp tỉnh, cấp huyện phê duyệt kinh phí hoạt động với số tiền 2 tỷ 545 triệu đồng để triển khai thực hiện.

b) Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật

Các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao kiến thức mọi mặt cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; Nghị quyết 08-NQ/TW, Chỉ thị 12-CT/TW, Chỉ thị 13-CT/TW, Kết luận 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết số 02- NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015- 2020”; Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”, Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”... Tập trung tuyên truyền một số Luật có liên quan nhiều đến phụ nữ và trẻ em như Hiến pháp 2013, Luật bình đẳng giới; Luật hôn nhân gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em; Luật Lao động, Bộ Luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Phí và Lệ phí, Luật Trẻ em, Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Tố tụng hành chính; Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Căn cước công dân... và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động 67 CLB "*Phụ nữ với pháp luật*", 10 CLB "*Trợ giúp pháp lý*"; 156 CLB "*Phòng chống bạo lực gia đình*"; 199 CLB "*Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH*"; 1.158 CLB "*Gia đình hạnh phúc*"; 1.029 CLB "*Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch*"; 93 CLB "*Phòng chống TNXH*"; 711 CLB "*Không sinh con thứ 3*"; 04 CLB "*Giáo dục sớm cho trẻ*"; CLB "*Đường dây nóng tố giác tội phạm*"; CLB "*Tổ phụ nữ không có chồng con nghiện ma túy và vi phạm TNXH*"; CLB "*Tổ phụ nữ giúp chồng, con cai nghiện ma túy thành công, không tái nghiện*"... Thông qua hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ chị em phụ nữ được học hỏi nâng cao kiến thức mọi mặt làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống.

Thực hiện "*Ngày pháp luật*" trên địa bàn tỉnh, thông qua địa chỉ mail: ngayphapluatpntn@gmail.com. Từ năm 2013 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã cập nhật và cung cấp 106 văn bản luật pháp, chính sách mới liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em để các cấp Hội lựa chọn, nghiên cứu, tuyên truyền đến hội viên.

Bên cạnh đó Hội LHPN tỉnh còn chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” tại địa phương đơn vị nhằm hình thành thói quen tìm hiểu, học tập và nghiên cứu pháp luật trong cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân theo đúng phương châm “Cán bộ biết pháp luật để thực thi pháp luật. Nhân dân hiểu pháp luật để chấp hành pháp luật”, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: Hội nghị, tập huấn, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Hội, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ... Kết quả, đã có 2.860.799 lượt hội viên, phụ nữ được tuyên truyền các nội dung trên. Thông qua các hình thức tuyên truyền đã giúp cho hội viên, phụ nữ được tiếp cận, nâng cao trình độ, nhận thức và chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước.

c) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phụ nữ, trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong các lĩnh vực có liên quan

Từ năm 2013 đến nay Hội LHPN tỉnh đã phối hợp kiểm tra, giám sát được 150 cuộc, từ huyện đến cơ sở phối hợp kiểm tra, giám sát được hàng nghìn cuộc, qua đó đề xuất kịp thời với các ngành chức năng để thực hiện đúng các chế độ chính sách của nhà nước đối với phụ nữ và trẻ em, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Các cấp Hội Phụ nữ được tham gia đầy đủ các hội nghị giao ban các khối đoàn thể để phản ánh hoạt động Hội cũng như những vấn đề liên quan đến vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ - trẻ em, tham gia trực tiếp Hội thẩm toà án nhân dân các cấp, tích cực tham gia và đề xuất, kiến nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em đảm bảo khách quan, đúng pháp luật. Từ năm 2013 đến nay các cấp Hội đã hoà giải thành công 1.909 vụ việc tại cơ sở, giải quyết và phối hợp giải quyết 423 đơn thư các loại, Trung tâm tư vấn pháp luật Hội LHPN tỉnh đã tư vấn được 99 lượt cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân về hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, chế độ chính sách, lao động nữ...

4. Đánh giá chung tình hình thực hiện

Có thể khẳng định sau 5 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ, cấp uỷ, chính quyền tại địa phương đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hội LHPN trong tham gia quản lý nhà nước ở địa phương, đồng thời các cấp Hội cũng ngày càng khẳng định rõ vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình; xác định được rõ sự phối hợp hoạt động giữa hai bên trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi để cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật như: đã thực hiện việc ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND và Hội LHPN cùng cấp để xác định trách nhiệm; ở hầu hết các Ban chỉ đạo, Hội đồng, tổ tư vấn... lãnh đạo Hội LHPN các cấp đều được mời tham gia là thành viên chính thức; Ủy ban nhân dân chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với Hội LHPN cùng cấp tổ chức thực hiện trách nhiệm của UBND trong việc bảo đảm cho Hội tham gia quản lý nhà nước; lồng ghép các nội dung, chương trình về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ vào xây dựng và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho các cấp Hội;

thực hiện bình đẳng giới phù hợp với điều kiện của địa phương.

4.1 Những ưu điểm nổi bật

- Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã chủ động, phối hợp trong việc triển khai học tập, thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP đạt nhiều kết quả. Vai trò đại diện của các cấp Hội ngày càng được khẳng định rõ nét, góp phần nâng cao vị thế trong hệ thống chính trị.

- UBND các cấp đã tạo điều kiện cho các cấp Hội tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban quản lý, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát với các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc thực hiện chính sách, luật pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em.

- Hoạt động của các cấp Hội ngày càng được cấp ủy, chính quyền, các ngành đã quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, các trang thiết bị, chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội cơ sở, vì vậy phong trào của Hội ngày càng đẩy mạnh và phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng chính quyền, đoàn thể ngày càng vững mạnh.

4.2 Những khó khăn, hạn chế, vướng mắc

- Công tác quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP từ tỉnh đến cơ sở còn chậm. Một số địa phương chưa tạo quan tâm đúng mức đến việc tạo điều kiện cho các cấp Hội phụ nữ tham gia quản lý nhà nước.

- Công tác xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân và Hội LHPN các cấp thực hiện chậm.

- Một số nội dung phối hợp xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và chính sách pháp luật liên quan đến cán bộ nữ, trẻ em và bình đẳng giới triển khai còn chậm; chế độ hợp giao ban, định kỳ tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị định giữa UBND với Hội LHPN chưa được duy trì thường xuyên, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định còn hạn chế.

- Việc nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới của Hội LHPN các cấp còn hạn chế. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các cấp ủy, giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại một số cơ quan, đơn vị còn thấp, nhất là cấp cơ sở; một bộ phận cán bộ, công chức còn tư tưởng an phận, thiếu ý chí phấn đấu, vươn lên trong học tập, nghiên cứu và trong công tác quản lý cũng như các hoạt động hội.

- Điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động ở cơ sở có nơi còn chưa đảm bảo nên ảnh hưởng đến kết quả hoạt động công tác của Hội.

4.3. Nguyên nhân của hạn chế

- Hội LHPN các cấp chưa thực sự tích cực, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp để ban hành quy chế phối hợp và thực hiện các hoạt động.

- Một số cán bộ nữ chưa thực sự năng động, nhiệt tình trách nhiệm với công việc được giao.

- Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, nhất là ở cơ sở trong việc đảm bảo cho Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tham gia quản lý nhà nước và tổ chức

thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em còn hạn chế. Công tác cán bộ nữ và việc đánh giá vai trò của phụ nữ chưa được quan tâm đúng mức, thiếu khách quan, vẫn định kiến giới vì vậy chưa tạo điều kiện cần thiết cho cán bộ nữ phát huy vai trò.

- Kinh phí hoạt động của các cấp Hội ở một số địa phương còn hạn chế nên việc tổ chức các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

4.4. Bài học kinh nghiệm

- Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy và sự phối hợp chặt chẽ của UBND các cấp để thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND với Hội LHPN các cấp.

- Phát huy vai trò của tổ chức hội các cấp trong thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động vận dụng vào thực tiễn hoạt động của các cấp hội phụ nữ.

- Thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động.

5. Đề xuất, kiến nghị

Đề các cấp Hội LHPN ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò trong tham gia quản lý nhà nước ở địa phương, trong thời gian tới đề nghị Bộ Nội vụ và các bộ ngành quan tâm, xem xét một số nội dung sau:

- Tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn chi đạo địa phương trong việc phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm cho các cấp Hội LHPN tham gia quản lý Nhà nước.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của toàn xã hội về bình đẳng giới, vai trò của Hội LHPN các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nhận thức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương về kỹ năng lồng ghép giới trong tham mưu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thị Thìn